

## ĐHQGHN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC GẮN VỚI THIÊN NHIÊN

VỚI MỤC ĐÍCH TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC HỌC SINH, SINH VIÊN ĐANG NỘI TRÚ VÀ HỌC TẬP TRONG KHUÔN VIÊN ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC CÓ MỘT MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, ĐHQGHN ĐÃ TRIỂN KHAI NHIỀU KẾ HOẠCH TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH, SINH VIÊN, NGOÀI VIỆC HỌC TẬP TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG, NGƯỜI HỌC SẼ ĐƯỢC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHƯ TRỒNG CÂY XANH, TRỰC TIẾP TĂNG GIA SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ, RAU AN TOÀN... HƯỞNG TỚI MỘT MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC XANH, SẠCH, ĐẸP TẠI HÒA LẠC.

### 📍 QUỲNH ANH



Sáng ngày 11/2/2023, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cùng đại diện hơn 100 sinh viên nội trú các đơn vị đào tạo: Trường ĐHY Dược, Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Việt Nhật, Trường Quốc tế và một số sinh viên Trường ĐH Hòa Bình đang học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh đã tham gia hoạt động trồng rau xanh tại Hòa Lạc.

Đây là vườn rau do cá nhân Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân tặng các sinh viên nội trú và trực tiếp tham gia hướng dẫn, gieo trồng cùng các sinh viên.

Mô hình giáo dục toàn diện được ĐHQGHN triển khai cho sinh viên năm thứ nhất đang học tập tại Hòa Lạc là một trong những giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo cũng như khẳng định vai trò, vị thế của ĐHQGHN; tạo sự khác biệt và gia tăng giá trị cho sinh viên khi lựa chọn học tập tại ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn mạnh, ĐHQGHN sẽ liên tục triển khai các hoạt động ngoài trời, sinh viên sẽ có cơ hội tìm hiểu, quan sát môi trường sống của thực vật trong thiên nhiên nhằm trau dồi các kiến thức và kỹ năng trong các môn học

cũng như các kĩ năng khác của cuộc sống. Trong đó nhấn mạnh giáo dục đạo đức, giá trị văn hóa truyền thống, giá trị thẩm mỹ, nền tảng thể chất và sức khỏe gắn với năng lực hội nhập quốc tế của sinh viên.

Với hoạt động đầu tiên của mô hình giáo dục toàn diện này, Giám đốc ĐHQGHN giao cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh chủ trì triển khai cho sinh viên tham gia trồng các loại rau xanh trên 34 luống đất, diện tích 2.000m<sup>2</sup> gần Trung tâm. Diện tích này sẽ tiếp tục được mở rộng cho phù hợp với quy mô sinh viên nội trú. Bữa ăn của sinh viên nội trú sẽ được thụ hưởng các sản phẩm rau xanh, an toàn từ sự gieo trồng và chăm bón của chính mình.

Nhiều sinh viên nội trú tham gia hoạt động này

bày tỏ niềm vui và hạnh phúc, vì đây là lần đầu tiên được tham gia trải nghiệm trồng rau xanh. Thông qua hoạt động ngoại khoá này, mỗi sinh viên sẽ nhận thức rõ giá trị sức lao động cũng như có ý thức bảo vệ, chăm sóc môi trường trường học và cộng đồng, có kĩ năng ươm, trồng và chăm sóc rau trong quá trình sinh trưởng, phát triển của cây. Giám đốc Lê Quân mong muốn các sinh viên sẽ biết trân trọng thành quả mà mình chăm sóc sẽ thu được trong tương lai, có thái độ đối xử thân thiện với môi trường hơn. Đặc biệt, thông qua hoạt động này, các sinh viên được rèn luyện thể chất và tinh thần, giảm căng thẳng, mệt mỏi sau thời gian học tập.

